

ก.ค.ศ. ยืนยันครูไม่เสียสิทธิวิทยฐานะใหม่

☛ นำเสนอเมื่อ 19 เม.ย. 2560

"พินิจศักดิ์" เผยเร่งทำตัวชี้วัด-จัดประชาพิจารณ์ คาดประกาศใช้ทัน5ก.ค.60

วันที่ 19 เม.ย.60 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผู้แทนชมรมครูผู้ได้รับผลกระทบจากเกณฑ์วิทยฐานะใหม่ที่จะประกาศใช้ในวันที่ 5 ก.ค.60 ได้เข้ายื่นหนังสือต่อนพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการศึกษาธิการ เพื่อขอให้พิจารณาเกี่ยวหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครู มีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ใหม่ เนื่องจากจะทำให้ครูที่บรรจุแต่งตั้ง 2551-2559 ได้รับผลกระทบเกิดความไม่เป็นธรรม จะเสียสิทธิ์ยื่นขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ทั้งที่ได้มีการเตรียมรวบรวมผลงานไว้แล้ว โดย พล.ท.โกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการศึกษาธิการ ได้รับเรื่องแทน จากนั้นผู้แทนชมรมครูฯ ได้ยื่นหนังสือกับนายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ก.ค.ศ.)

โดยนายพินิจศักดิ์ กล่าวว่า ขณะนี้รายละเอียดหลักเกณฑ์ประเมินวิทยฐานะใหม่ ยังไม่เสร็จเรียบร้อย ซึ่ง นพ.ธีระเกียรติ ย้ำให้ดูแลไม่ให้ผู้มีสิทธิ์ยื่นวิทยฐานะเดิมเสียสิทธิ์ ขณะเดียวกันต้องรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก่อน โดยสำนักงาน ก.ค.ศ.ได้กำหนดไว้ว่าในช่วงเดือน เม.ย.-พ.ค.60เป็นช่วงการจัดทำตัวชี้วัด ผลการปฏิบัติงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ด้านการจัดการเรียนการสอน พร้อมทำคู่มือการประเมินตามตัวชี้วัดดังกล่าว จากนั้นเสนอให้องค์กรกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) วิสามัญ เกี่ยวกับการพัฒนานโยบายและระบบบริหารงานบุคคล พิจารณาร่างหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะใหม่ และช่วงปลายเดือน พ.ค. จะมีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องของเพื่อนำผลสรุปเข้าที่ประชุม อ.ก.ค.ศ.วิสามัญ อีกครั้งก่อนเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณาเห็นชอบ และประกาศใช้ทันวันที่ 5 ก.ค.60

สำหรับร่างหลักเกณฑ์ใหม่ที่เสนอให้ รัฐมนตรีว่าการศึกษาธิการ พิจารณานั้นประกอบด้วย 1.ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง/วิทยฐานะกำหนดแต่ละช่วง 5 ปี 2.ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ซึ่งต้องมีภาระงาน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ รวม 800 ชั่วโมงต่อปี 3.เป็นผู้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ คือไม่ถูกลงโทษทางวินัย/จรรยาบรรณ วิชาชีพ ย้อนหลัง 3 ปีนับถึงวันที่ยื่นคำขอ และระหว่างดำเนินการจนถึงวันที่ คณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) หรือ ก.ค.ศ.มีมติอนุมัติ 4.ผานการอบรมและพัฒนาตามหลักสูตรที่ ก.ค.ศ.กำหนด และ 5.ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่

แต่ทั้งหมดนี้ยังไม่ถือเป็นขั้นสุดท้าย เพราะ รัฐมนตรีว่าการศึกษาธิการ ให้ปรับแก้บางส่วนให้เหมาะสมเป็นธรรม โดยเฉพาะกลุ่มผู้ที่มีคุณสมบัติอยู่เดิม ที่จะต้องมีทำบทเฉพาะกาล ให้สามารถนำผลงานที่เตรียมไว้มากเทียบได้ ซึ่งอาจจะต้องมีการกำหนดระยะเวลาในการยื่น

นายพินิจศักดิ์ ยังกล่าวย้ำถึงคนที่ไม่มีสิทธิ์และได้เตรียมผลงาน และคนที่มีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งตามหลักเกณฑ์สามารถนำมาเปรียบเทียบเพื่อขอมีวิทยฐานะในระบบใหม่ได้ ส่วนครูกลุ่มค้างท่อ ซึ่งได้ยื่นขอประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์เดิมไว้แล้ว ก็สบายใจได้ ไม่ต้องกังวล และขอให้ติดตามข้อมูลจาก ก.ค.ศ.และเว็บไซต์ของ ศธ.เท่านั้น อย่าไปหลงเชื่อคนอื่น

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวจาก [สยามรัฐ วันที่ 19 เมษายน 2560](#)

